



## ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

### เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU GRAD CLINIC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสร้างระบบการดูแลผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ตอบทุก ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น เนื่องจากคลินิกให้คำปรึกษาดังกล่าวมีบริการสอนเขียนและตรวจสอบ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ที่ถูกต้องให้แก่บัณฑิตศึกษาก่อนเข้ารูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับ สมบูรณ์ โดยอาจารย์ประจำคลินิกให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการขอรับบริการสอนเขียนและ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ดังนี้

๑. นิสิตขอรับคำร้องขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา (การสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ที่บัณฑิต วิทยาลัย

๒. นิสิตที่สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน และเขียนบทคัดย่อภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ เขียนคำร้องขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา (การสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) แล้วจึงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและให้ลงนามให้ความเห็นชอบในคำร้อง

๓. นิสิตนำคำร้องไปชำระเงินค่ารับบริการให้คำปรึกษาฯ ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

๔. นิสิตนำคำร้องที่ชำระเงินแล้ว ไปยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดต่อขอรับบริการ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานกับ อาจารย์ประจำคลินิกให้คำปรึกษาฯ เพื่อให้บริการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่ม หรือให้ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ประจำคลินิกโดยตรง เป็นรายกรณี

๕. เมื่ออาจารย์ผู้ดูแลคุณภาพบทคัดย่อภาษาอังกฤษประจำคลินิกให้คำปรึกษาฯ เห็นชอบและลงนามในคำร้องเพื่อ แสดงว่านิสิตผ่านการให้คำปรึกษาแล้ว ให้นิสิตนำคำร้องไปยื่นคำที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ความ เห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย นิสิตจึงจะใช้บทคัดย่อภาษาอังกฤษดังกล่าวในการเข้ารูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับ สมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้นิสิตทราบ และถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม)

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย